

**รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561**  
**วันศุกร์ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561**  
**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง**

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายจิราวัฒน์	บุญพูล	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง	จิราวัฒน์ บุญพูล
2	นายวัฒนา	สุวรรณเวียง	รองประธานสภาเทศบาลตำบล	วัฒนา สุวรรณเวียง
3	นายปรีชา	จันทร์หอม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ปรีชา จันทร์หอม
4	นายสัมฤทธิ์	ป่องเศร้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สัมฤทธิ์ ป่องเศร้า
5	นายทวิชชัย	ไชยวารี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ทวิชชัย ไชยวารี
6	นางสาวนิภาพร	วิชัยพรหม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นิภาพร วิชัยพรหม
7	นายสมหมาย	ชุมแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สมหมาย ชุมแสง
8	นายไฉ	ชูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ไฉ ชูแก้ว
9	นายโชคเกษม	หอมพันนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	โชคเกษม หอมพันนา
10	นายสุพัฒน์	สองสี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สุพัฒน์ สองสี
11	นายไพบูลย์	กาบไกรแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ไพบูลย์ กาบไกรแก้ว
12	นายทินวัฒน์	ประทุมรัตน์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบล	ทินวัฒน์ ประทุมรัตน์

**สรุป** จำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน  
 ขาดประชุม -ไม่มี- ลาประชุม -ไม่มี-

**คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและประชาชนที่เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสมัย	จันทิมา	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง	สมัย จันทิมา
2	นายทิพโสตะ	พิมพ์เลีย	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง	ทิพโสตะ พิมพ์เลีย
3	นายถนอม	คำศรี	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	ถนอม คำศรี
4	นายก้องภพ	มันคุณ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ก้องภพ มันคุณ
5	นายเรืองฤทธิ์	พิมพ์บุตร	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง	เรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร
6	นายทักษ์ศิลป์	ดาบพิมพ์ศรี	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง	ทักษ์ศิลป์ ดาบพิมพ์ศรี
7	นางสมพิศ	บุราณ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สมพิศ บุราณ
8	นางบุษบา	เพชรนอก	หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง	บุษบา เพชรนอก

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายจิราวัฒน์ บุญพูล ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

ประธานสภาฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารมีโครงการที่จะรับการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ซึ่งประกอบด้วย โอนงบประมาณตั้งใหม่ และขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของปี 2561 ที่ประชุม

-รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 2	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</b> 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม	-รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3	<b>เรื่องเพื่อทราบ</b> -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	<b>เรื่องเพื่อพิจารณา</b> <b><u>4.1 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก)</u></b>
ประธานสภา	-สำหรับการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก) ผมขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
รองนายกฯ (นายสมัย จันทิมา)	-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน กระผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของลูกชายที่บ้านชัยชนะ จึงมอบหมายให้กระผมทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้แทนครับ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมท่านได้ประสานมายังกระผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันครับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางบริหารได้เสนอโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 254,000 บาท โดยทำการวางท่อส่งน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 544 ท่อน วาร์วเปิด-ปิดน้ำ 2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว มอเตอร์ขนาด 3 แรง 1 ตัว และทำการวางจุดเชื่อมต่อเข้ากับมิเตอร์ประปาเข้าบ้าน จำนวน 150 จุด พร้อมติดตั้งหัวแก๊สระดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว 1 จุด โดยมีความยาวรวมในการวางระบบท่อส่งน้ำประปาไม่น้อยกว่า 2,150 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ซึ่งทางผู้บริหารอยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ช่วยพิจารณาโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็กด้วย เนื่องจากระบบท่อประปาหมู่บ้านตัวเดิมหาไม่เจอ จึงมีความประสงค์ต้องการจะวางระบบท่อประปาหมู่บ้านใหม่ทั้งระบบขอบคุณครับ
ประธานสภา	-ขอบคุณทางผู้บริหารที่ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามเกี่ยวกับโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก หรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายไพบุลย์ กาบไกรแก้ว	-เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก ระบบประปาเดิมมีอยู่แล้วเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้หรือเปล่าครับ หรือว่าหาระบบประปาที่เคยมีอยู่แล้วไม่เจอเลยใช้ใหม่ครับ
นายโชคเกษม หอมพันทนา	-เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก ระบบเดิมที่ชาวบ้านใช้อยู่แล้ว ที่บอกว่าท่อเมนเก่าหาไม่เจอพยายามหาหรือยังครับ ถ้าหาเจอเราก็จะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณซ้ำซ้อน ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้หาดูอีกครั้ง ถ้าไม่เจอจริงก็คงจำเป็นต้องวางท่อส่งน้ำใหม่และเดินระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ
นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์	-เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน เรื่อง โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก ถ้าหาท่อเดิมไม่เจอก็อยากให้ทางเทศบาลวางระบบประปาใหม่ทั้งระบบ ส่วนเรื่องมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ดันน้ำขึ้นเก็บไว้บนแท่งน้ำ ผมอยากให้มีมอเตอร์ขนาด 3 แรง เพราะดันน้ำขึ้นได้สูง เพราะจะมีประสิทธิภาพกว่าเอามอเตอร์ขนาด 2 แรง ส่วนมอเตอร์ขนาด 2 แรง ผมขอเป็นตัวดูดันน้ำจากหนองขอบคุณครับ

- ประธานสภาฯ -ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญกับการโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ หรือจะเสนอแนะเกี่ยวกับระบบประปาอีกหรือไม่ครับ
- ที่ประชุมฯ -ไม่มี
- ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดเห็นด้วยกับการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งใหม่ เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 254,000 บาท กรุณายกมือครับ
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง
- สรุปมติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งใหม่ เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 254,000 บาท
- ประธานสภาฯ -ขอบคุณทุกท่านครับที่เห็นด้วยกับโครงการโอนงบประมาณตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครับ

**4.2 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- ประธานสภาฯ -สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผมขอเรียนเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ
- รองนายก ทต.หนองหลวง (นายสมัย จันทิมา) -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองหลวง มีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ **3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)** ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการจำนวน 1 โครงการ คือ **\*\*โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาครน้ำใต้ดิน ภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ 54,000 บาท โดยขุดบ่อภายในลำห้วย โดยมีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.30 เมตร (จากระดับพื้นห้วยเดิม) โดยขุดบ่อมีความลาดชัน 1:1 และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,248 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง** สืบเนื่องจากผู้รับเหมาได้ดำเนินการขุดแล้วปรากฏว่าขุดไม่ได้ เจอหินดานไม่สามารถขุดต่อไปได้ ทางผู้บริหารจึงมีจำเป็นขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใหม่ **จาก \*\*โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาครน้ำใต้ดิน ภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ 54,000 บาท โดยขุดบ่อภายในลำห้วย โดยมีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.30 เมตร (จากระดับพื้นห้วยเดิม) โดยขุดบ่อมีความลาดชัน 1:1 และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,248 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง** **เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น** โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาครน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ 54,000 บาท โดยทำการขุดลอกห้วยขุมปูน ปากบนกว้าง 14 เมตร ปากล่างกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร (จากพื้นฝายเดิม) โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,425 คิว ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง ซึ่งกระผมอยากให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลหนองหลวงได้ช่วยกันพิจารณาครับ
- ประธานสภาฯ -ขอบคุณทางผู้บริหาร ที่ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาครน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ เนื่องจากกรณีนี้ไม่สามารถขุดได้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดอยากจะซักถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญสอบถามได้เลยครับ

- นายโชคเกษม หอมพันทนา -เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและ  
ส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ  
54,000 บาท กว้าง 15 เมตร ยาว 14 เมตร ลึก 6.30 เมตร ถ้าขุดไม่ได้เจอหิน ผมเห็นด้วย  
กับการขยายความยาวเป็นการขุดลอกลำห้วย และผมอยากให้ขยับมาด้านหน้าฝายอีก 10 เมตร  
แล้ววัดกลับไปรวม 80 เมตร ขอขอบคุณครับ
- นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์ -เรียนประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจาก  
โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็น การขุดลอกห้วยขุมปูน  
และเห็นด้วยกับท่านโชคเกษม หอมพันทนา โดยให้ขยับมาด้านหน้าฝาย 10 เมตร แล้ววัดกลับคืน  
ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงการเรื่อง โครงการขุด  
บ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ขอ  
เรียนเชิญครับ
- นายปรีชา จันทร์หอม -เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำ  
และส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ เราดำเนินการ  
ขุดไปแล้วและอีกบ่อของบ้านโคกสำราญก็บอกว่าขุดไม่ได้เหมือนกัน แล้วจุดอื่นๆ ที่จะดำเนินการ  
ได้มีการขุดหรือยัง เช่น ที่หนองไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง ขุดได้หรือเปล่า และตรงที่หน้าฝายของ  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง อีกจุดจะขุดได้หรือเปล่า ถ้าขุดไม่ได้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนคำชี้แจงอีกหรือครับ
- นายสุพัฒน์ สองสี -เรียนประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง เรื่อง โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและ  
ส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ตอนช่วงออกไป  
ทำการรังวัดบอกว่าขุดได้พอมาตอนนี้บอกว่าขุดไม่ได้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะไปรังวัดและออกแบบมาอย่างไร  
แล้วมาถึงตอนนี้มาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ขอขอบคุณครับ
- นายไพฑูลย์ กาบไกรแก้ว -เรียนประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่อง เรื่อง โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและ  
ส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ถ้าขุดไม่ได้แสดง  
ว่าต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เปลี่ยนโครงการเป็นขุดลอกห้วยเลยใช่ไหมครับ
- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะถามเพิ่มเติมอีกมั้ย ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกท่านใดเห็น  
ด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เรื่อง โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้  
ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พัน  
บาทถ้วน) ไหมครับผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
- มติที่ประชุม -เห็นด้วย 11 เสียง  
ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง
- สรุปมติที่ประชุม เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ โดยเปลี่ยนจาก  
โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในลำห้วยขุมปูน  
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ 54,000 บาท โดยขุดบ่อภายในลำห้วย โดยมีขนาด  
กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.30 เมตร (จากระดับพื้นห้วยเดิม) โดยขอบบ่อ  
มีความลาดชัน 1:1 และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,248 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตาม  
แบบเทศบาลตำบลหนองหลวง เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำ  
ตามศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินภายในลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ งบประมาณ  
54,000 บาท โดยทำการขุดลอกห้วยขุมปูน ปากบนกว้าง 14 เมตร ปากล่างกว้าง 10 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร (จากพื้นฝายเดิม) โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร และมีปริมาณ  
ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,425 คิว ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวนเงินงบประมาณ  
54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ -ขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาตำบลหนองหลวงของเราต่อไปครับ

**ระเบียบวาระที่ 5 -เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามทางผู้บริหารหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการของกองการศึกษาครับขอเรียนเชิญครับ

นักวิชาการศึกษา -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดโครงการภายในกองการศึกษา ประจำปี 2561 ดังนี้

**บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือยาวพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561  
เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวนเงิน 120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเช่นไหว้และพิธีเปิด	6,000
2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000
3	ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000
4	ค่าน้ำดื่ม	6,000
5	ค่าน้ำแข็ง	6,000
6	ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาว	6,000
7	ค่าเช่าเวที	4,000
8	ค่าวัสดุอุปกรณ์	20,000
9	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเรือ	12,000
10	ค่าปรับปรุงชายหาดพิทยาท	20,000
<b>รวม</b>		<b>120,000</b>
สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)		
ขอรับบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวนเงิน 137,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1	<u>เงินรางวัลการแข่งขันเรือยาว</u> ประเภท แข่งขันระหว่างหมู่บ้าน รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 8,000 บาท รางวัลชมเชย เป็นเงิน 5,000 บาท	43,000
2	ค่าตอบแทน รายละเอียด ดังนี้ 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรือยาวทุกประเภท จำนวน 40 คน ๆ ละ 100 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท 2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลเรื่องการจราจร จำนวน 40 คน ๆ 100 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท	32,000
3	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณจัดงาน จำนวน 4 วัน	6,000
4	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงกองอำนวยการแข่งเรือยาว จำนวน ๔ วัน ๆ ละ 2,500 บาท	10,000
5	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเตรียมสถานที่และทำคู่แข่ง	27,400
๖	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	12,000

7	<u>เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำ</u>	6,600
	1.ประเภท การแข่งขันพายอ่าง	
	รางวัลชนะเลิศ	เป็นเงิน 800 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	เป็นเงิน 700 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	เป็นเงิน 400 บาท
	รางวัลชมเชย	เป็นเงิน 300 บาท
	๒.ประเภท การแข่งขันกมวยทะเล	
	รางวัลชนะเลิศ	เป็นเงิน 800 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	เป็นเงิน 700 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	เป็นเงิน 400 บาท
	รางวัลชมเชย	เป็นเงิน 300 บาท
	๓.ประเภท การแข่งขันพายท่อ	
	รางวัลชนะเลิศ	เป็นเงิน 800 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	เป็นเงิน 700 บาท
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	เป็นเงิน 400 บาท
	รางวัลชมเชย	เป็นเงิน 300 บาท
<b>รวม</b>		<b>๒๕๗,๐๐๐</b>

- ประธานสภา -ขอบคุณฝ่ายกองการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุกโครงการที่ทางเทศบาลของเราได้ดำเนินการมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ
- นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์ -เรื่องค่าอาหารในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ของปีที่ผ่านมาทางสภาฯ ได้มีการสำรองเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมไปก่อน ถึง ณ ตอนนี้อยังไม่ได้รับเงินที่สำรองจ่ายไปก่อนกลับมาเลย ซึ่งในการประชุมสภาฯแต่ละครั้งมีค่ารับรองในการประชุมทุกครั้งและก็มีมีการดำเนินการเบิก-จ่าย เงินค่าอาหารทุกครั้ง ไม่ทราบว่าเป็นการรับรองที่เบิกจ่ายไปนำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และบางครั้งในการประชุมสภาฯ ไม่มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงก็ยังมีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหมือนเดิม ช่วยชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับ
- หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง (นางบุษบา เพชรนอก) -ในการประชุมสภาฯ แต่ละครั้งก็จะมีค่าอาหาร อาหารว่าง ซึ่งในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้งก็จะมีรายงานการประชุมประกอบเพื่อดูว่ามีรายชื่อกี่ท่านที่เข้าร่วมประชุมและการเบิกจ่ายแต่ละครั้งก็จะมีผู้รับเหมาทำอาหารเที่ยง คือ คุณสง่าจิต ธิโสภา เป็นผู้นำหน้าทำประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ ทำเรื่องมาขอเบิกเท่าไรทางกองคลังก็ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทุกครั้งโดยการเขียนเป็นเช็คให้ หากต้องการทราบเรื่องจริงๆ ก็ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ คุณพิณประภา ไชยทองพันธ์ คุณะ
- นายไพบุลย์ กาบไกรแก้ว -เรื่องการตรวจงานจ้าง เวลาทำงาน/ทำโครงการเสร็จถึงทราบว่าเป็นใครและใครเป็นกรรมการตรวจการจ้างงาน ทำเสร็จแล้วนำเอกสารเอามาให้เซ็นเลย โดยไม่ทราบว่าเป็นกรรมการในการตรวจรับงานจ้างโครงการใด ทำใหม่เป็นแบบนี้ช่วยชี้แจงด้วยครับ และอีกเรื่องเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปที่หายในงานก่อเจดีย์ทราย หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา -เรื่องค่าอาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ เรื่องกรรมการตรวจงานจ้าง และเรื่องกล้องถ่ายรูปหาย ขณะนี้ทางผู้บริหารได้รับทราบเรื่องแล้ว
- ประธานสภา  
ที่ประชุม -มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่  
-ไม่มี

